



เรื่องของ “หมู เบียร์ ฟุตบอล” ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

. . แต่โลกเจริญขึ้น . .

นับมาอีกครั้ง หลังว่างเว้นการเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ได้รับรู้กัน นี้ก็เกือบสองปีที่ผ่านมาจากการเขียน ทั้งนี้เพราะเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆ จึงไม่มีเวลาที่จะเขียน

มาคราวนี้ตอนแรกตั้งใจจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศมาเลเซีย แต่เผชิญที่ผมได้ไปประเทศเยอรมนีพอดี ซึ่งเยอรมนีก็เป็นประเทศที่ผมเคยไปเมื่อนานเกือบ 23 ปีมาแล้ว พอเดินทางไปถึงเยอรมนี ได้สัมผัสอากาศ ภูมิประเทศ ได้ลิ้มรสชาติอาหาร ได้ดูทีวีภาษาเยอรมันจริงๆ ความทรงจำเก่าๆ ก็เลยผุดขึ้นมา เขาเป็นว่าจะเล่าเรื่องเยอรมนีเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ ปี 2530 กับ ปี 2553 ก็แล้วกัน



การไปเยอรมนีครั้งที่สองนี้ ผมบินลงที่เดียวกันกับเมื่อครั้งแรก แต่ต่างกันเพียงนิดหน่อย เพราะตอนปี 2530 ผมบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง แต่ในปี 2553 นี้ ผมบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ก็เจ้าสุวรรณภูมิเพิ่งเปิดบริการได้เพียง 4 ปีเศษๆ เท่านั้นเอง ซึ่งผมใช้เวลาเดินทางไปประมาณ 11 ชั่วโมงเศษ

ผมบินไปลงที่เดียวกันก็คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

สิ่งที่แรกที่เปลี่ยนไป ในระยะเวลา 20 ปี ก็คือ ตอนไปครั้งแรกเหนื่อยตั้งแต่ลงเครื่องแล้วคว้าก็เดิน เดิน เดิน... เดินจริงๆ นับเป็นหลายกิโลเมตรเพื่อไปหา Terminal 1 ในประเทศ เพื่อต่อเครื่องบิน แต่ตอนนี้สบายแล้วครับ การเดินทางของผมครั้งนี้อาจเรียกเป็นคณะทัวร์แบบพึ่งขนส่งมวลชนเป็นหลัก เดี่ยวจะเล่าให้ฟัง...

เราเริ่มจากการเดินแล้วไปขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อไปที่ Terminal 1 ใช้เวลาประเดี๋ยวเดียว พวกเราก็สามารถต่อรถไฟใต้ดินไปที่สถานีรถไฟหลัก ซึ่งเจ้ารถไฟใต้ดินนั้นตอนอยู่ในเมืองจะวิ่งอยู่ใต้ดิน พอออกนอกเมือง มีโผล่ขึ้นจากใต้



ยี่ห้อที่คนร่ำรวยในเมืองไทย นิยมนั่ง แต่ที่นี้เป็นรถแท็กซี่ หนึ่งคนนั่ง ก็ “เบนซ์” ใจครับ ถูกนำมาใช้เป็นแท็กซี่จริงๆ รถเหล่านี้จะนั่งเต็มทีประมาณ 4 คน แต่ถ้ามากกว่า 4 คน ต้องใช้รถประเภทอื่นครับ รถตู้ก็ได้ ยี่ห้อก็ยังคงเป็นเบนซ์ หรือโฟล์คสวาเกน นานๆ จึง

เดินทางไปวิ่งบนดิน ทำเหมือนรถของมนุษย์ค้างคาว เบียดเบียดครับ ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนจะเล่าสรุปให้ฟังตอนท้ายๆ ก็แล้วกันนะครับ **สิ่งที่สองที่เปลี่ยนไป** ก็คือชาวเยอรมันนิยมใช้รถไฟในการเดินทางมากๆ มากกว่าในประเทศไทย ชนิดที่คิดแล้วเสียดายจริงๆ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานให้แก่ประเทศไทยในอดีต แต่รถไฟบ้านเรานั้นพัฒนาช้ามากๆ ซึ่งประเทศอื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนๆ กันแล้ว.. ชักจะออกนอกเรื่องมากไปแล้วครับ !

เมื่อ 20 ปีก่อน คนเยอรมันจะอาศัยขนส่งมวลชนทั้งรถเมล์ รถใต้ดิน รถไฟ รถราง เรือ ในการเดินทางไปทำงานในวันจันทร์ – ศุกร์ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ จะขับไปเข้าโบสถ์ หรือไปท่องเที่ยวที่ต่างๆ แต่ในปัจจุบัน ขนส่งมวลชนมีการพัฒนาอย่างมากมาย รถไฟความเร็วสูงถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดินทางไปทำงานในตอนเช้า แล้วกลับบ้านตอนเย็น เหมือนในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากสถานีรถไฟ พวกเขา ก็เข้าโรงแรม โดยใช้บริการรถแท็กซี่ **สิ่งที่สามที่เปลี่ยนไป** ก็คือรถยนต์

จะเห็นรถญี่ปุ่นสักคัน เมื่อก่อนไม่มีครับ แต่ปัจจุบัน ถ้าใช้บริการรถตู้ เขาจะคิดอัตราค่าโดยสารเริ่มแรกแพงกว่า แต่พวกเขาไปได้ทั้งหมด ประหยัดกว่ากันนิดหน่อย ซึ่งสำหรับคนไทยแล้ว อะไรๆ ที่ประหยัด พวกเราชอบครับ

สรุปสำหรับการเดินทางในประเทศเยอรมนี ถือว่าระบบขนส่งมวลชนที่นี่ทันสมัยมากๆ ผมคิดว่าน่าจะเป็นทั้งทวีปยุโรป สำหรับการซื้อตัวโดยสารขนส่งมวลชนก็สะดวกมาก เราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางด้วยรถอะไรก็ได้ เพราะสามารถเชื่อมต่อกันได้ เช่นจะเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกเมืองจะเปลี่ยนรถไฟเป็นประเภทอะไรก็ได้ เปลี่ยนจากรถไฟเป็นรถไฟใต้ดินก็ได้ เป็นรถเมล์ก็ได้ หรือเป็นรถรางก็ได้ แล้วแต่จะเลือก ขออย่างเดียวขอให้





ชัดเจนว่า รถไฟมาก็โหมง จะจอด ณ สถานีนั้นก็น่าที่ แล้วเราก็รีบเดินขึ้นไปเท่านั้น จากนั้นก็คอยดูว่าจะลงสถานีไหน

พูดถึงสถานีรถไฟในเยอรมนีก็คงเหมือนทุก สถานีในยุโรป ก็คือจะมีร้านค้ามากมาย กระจายอยู่ แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็ต้องมีร้านขายขนมปัง เพราะชาวเยอรมันนิยมกินขนมปังมากๆ และขนมปังที่คนเยอรมันชอบกิน รูปร่างหน้าตาก็อย่างเห็น ในรูป รู้สึกว่าตามห้างสรรพสินค้าของไทยก็มีขาย ผมเองก็ชอบกินเหมือนกันครับ แต่จริงๆ แล้วขนมปังเยอรมันน่ากินมาก เพราะตอมน้ำๆ ถ้าได้กินขนมปัง ใส่เบคอน เนยแข็ง อร่อยมากครับ



เนยแข็งในยุโรป พวกเขานิยมกันมาก แต่กลิ่นไม่ฉ่ำ อภิรมย์เท่าไร



พวกเราไปเยอรมนีทีวันนี้ ก็ยังคงอนุรักษ์ชื่อเสียงด้านการกินของคนไทยอย่างเหนียวแน่น ก็เราคนไทยก็ต้องกินแบบไทยๆ คือว่าพวกเราสั่งอาหารมารวมกัน แล้วพวกเราก็พร้อมใจกันกิน สุดยอดอาหารเยอรมัน ก็ “**ขาหมูเยอรมัน**” ครับ พวกเราไปกัน 9 คน กินขาหมูทุกเย็น ...ถ้าใครครับ! พวกเรากินไป 11 ขา และที่พิเศษ ก็คือเราได้กิน



ขาหมูแบบต้ม ไม่ได้ทอด อร่อยดีครับ เลยเอารูปมาให้ดู ถ้าท่านมีโอกาสจะได้สั่งมากินบ้าง ทดลองดูรสชาติขาหมูเยอรมัน กินก็ครั้งๆ ก็อร่อยไม่เคยเปลี่ยน นี่แหละครับ **สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน**

เมื่อพูดถึงเรื่องกิน ก็ต้องเล่าต่ออีกเรื่อง นั่นคือ “**เบียร์**” เยอรมนีเป็นประเทศที่รู้จักกันดีว่าผลิตเบียร์ได้ดีที่สุดในโลก ประเทศเขาส่งเสริมให้ประชาชนผลิตเบียร์ออกมาทั่วประเทศ มีหลากหลายยี่ห้อ ถ้ามว่ามากขนาดไหน? ก็ลองเอาหมู่บ้านต่างๆ ในเยอรมนีมานับดู น่าจะมีเบียร์มากเท่านั้น หรืออาจจะน้อยกว่าไม่มาก รัฐบาลเพียงแต่ตั้งห้องทดสอบมาตรฐาน ตามเมืองต่างๆ เพื่อทดสอบและออกหนังสือรับรองว่าดื่มแล้วไม่เป็นพิษ



กับร่างกาย ส่วนใหญ่จะออกเป็นเหรียญรับรองคุณภาพ ผู้ผลิตก็จะนำมาติดข้างขวด ราคาเบียร์จะถูกกว่าเครื่องดื่มต่างๆ คนเยอรมันจึงกินแทนน้ำ และนี่ก็เป็น **สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน** แน่นอน! พวกเราทดลองชิมแล้ว รสมันนุ่มละมุนครับ อธิบายมากกว่านี้จะไม่ดี เอาเป็นว่ารสของเขาดีจริงๆ

อีกเรื่องที่ตั้งใจเล่าให้ฟังคือตอนไปครั้งแรกในปี 1987 ปีต่อมาเยอรมนีเขาก็เป็นเจ้าภาพฟุตบอลแห่งชาติ แต่แชมป์เป็นของเนเธอร์แลนด์ครับ ผมมีโอกาสไปดูฟุตบอลที่สนามเมืองสตวร์กลาส ไปดูคู่อังกฤษ กับ ไอร์แลนด์ น่าจะรู้ว่าผมเชียร์ทีมไหน.. แต่แพ้ครับ ผมขอเอาบรรยากาศมาเล่าให้ฟังกัน ก่อนแข่งบรรยากาศดี มีพุดคุยกัน กองเชียร์กินเบียร์ตามธรรมเนียม ร้องรำทำเพลง ผมไปถึงสนามก่อนแข่งประมาณสักชั่วโมง ผมไม่มีตัวหрокครับ กะว่าจะไปหาหน้าสนาม ได้จริงๆ มีคนมาเสนอขายราคาแพงกว่าตัวหลายๆ เท่า ขณะที่กำลังลังเลอยู่ มีคนทำท่าว่าจะซื้อ ก็เลยต้องรีบซื้อ ทุกวันนี้ยังเก็บตัวที่ว่าไว้เป็นที่ระลึก พอเข้าสนามเห็นกองเชียร์อังกฤษ และไอร์แลนด์ ร้องเพลงกันสนุกสนาน

พอฟุตบอลจบ มองดูกองเชียร์ที่แพ้ น่ากลัวครับ เหมือนใครไปทำร้ายครอบครัว หงุดหงิดพร้อม



มีเรื่อง แล้วก็มีเรื่องจริงๆ ในเย็นวันนั้น เราไม่เกี่ยว แต่ได้เห็นมากับตา แต่ก็มีสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น คือกองเชียร์ที่จะต้องแข่งต่อ เขาขับรถยนต์ ติดธงชาติ ปีบแตร แล้วเดินทางต่อไป ...สนุกดีครับ

แต่ในปี 2010 เป็นปีของฟุตบอลโลกแอฟริกาใต้ มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น มีสิ่งหนึ่งอยู่นอกเหนือกับฟุตบอลโลกครั้งก่อน ก็พระเอกของเรา ก็คือ **“พอล”** (Paul the Octopus) ที่ทายผลบอลแม่นยำน่าประหลาดใจ น่าเสียดายที่เจ้าพอลมีอายุไม่ยืนยาวเท่าไร คิดว่าฟุตบอลโลกครั้งต่อไป อาจจะมีสัตว์ประหลาดมาทายผลบอลอีกก็ได้

และ **สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน** ในวงการฟุตบอลก็คือประเทศเยอรมนีที่มีมาตรฐานคุณภาพของนักเตะ ไม่เป็นสองรองใคร

เล่ามาพอสมควร อย่างที่ทราบดีว่า โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่มีสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือ ขาหมู เบียร์ และฟุตบอลที่ยังคงเป็นเยอรมันได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมา

สวัสดีครับ... ●